

ไทยสมายล์ชวนบินตรงสู่อินเดียเปิดประสบการณ์สุด เอ็กซ์คลูซีฟใน 7 เส้นทางบินตรง



ไทยสมายล์ชวนบินตรงสู่อินเดียเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใน 7 เส้นทางบินตรง คยา, พาราณสี, ชัยปุระ, ลัคเนา มุมไบ กัลกัตตาและอาห์เมดาบัด ชวนคนไทยสัมผัสเสน่ห์แดนภารตะ ด้วยการบริการแบบฟูลเซอร์วิสมาตรฐานระดับโลก

สายการบินไทยสมายล์ เดินหน้าขยายเส้นทางบินสู่อินเดียอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 7 เมืองท่องเที่ยวที่น่ามีศักยภาพสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์แบบ Exotic ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เลือกเดินทางไปสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งดินแดนชมพูทวีป ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตลอดจนดินแดนสังเวชนียสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยบริการแบบฟูลเซอร์วิส ตอกย้ำมาตรฐานการบินและบริการยอดเยี่ยมระดับโลก และทำการบินเชื่อมต่อการบินไทยอย่างไร้รอยต่อ

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า สายการบินไทยสมายล์ได้ดำเนินการขยายเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินสู่ประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยสมายล์มีเที่ยวบินตรงสู่เมืองต่างๆ ในอินเดีย รวม 7 เส้นทาง ได้แก่ คยา, พาราณสี, ชัยปุระ, ลัคเนา มุมไบ กัลกัตตาและอาห์เมดาบัด ประมาณ 38 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ภายในปี 2019 นี้ เรามีการเติบโตด้านจำนวนผู้โดยสารทั้ง inbound และ outbound โดยจำนวน cabin factor เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ เส้นทาง และในบางช่วงของปี 2019 ตัวเลขเพิ่มสูงถึงมากกว่า 85% โดย

รวมแล้ว ไทยสมายล์เดิบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เฉพาะในเส้นทางอินเดีย ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าอินเดีย ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว กลุ่มครอบครัวที่มีเครือญาติอยู่ในประเทศไทย หรือแม้แต่กลุ่มคู่รักที่เดินทางมาจัดงานแต่งงานและอันนิมุขที่ประเทศไทยอีกทั้ง เมืองต่างๆ ในอินเดียที่เราทำการบินนั้น ยังได้รับความสนใจจากชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ นักเดินทางรุ่นใหม่จึงนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เส้นทางบินตรงสู่เมืองต่างๆ ของอินเดียทั้ง 7 เส้นทางบิน สายการบินไทยสมายล์ให้บริการแก่ผู้โดยสารใน 2 ชั้นโดยสาร ได้แก่ สมายล์พลัส (ชั้นประหยัดพิเศษ) 12 ที่นั่ง และสมายล์คลาส (ชั้นประหยัด) 150/156 ที่นั่ง โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ที่พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งบริการอาหารบนเครื่องบิน บริการจองที่นั่งล่วงหน้า และบริการพรีนอร์ทหนักกระเป๋าสูงสุด 40 กิโลกรัม และการสะสมคะแนน Royal Orchid นอกจากนี้ ผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัสยังสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรับบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มร้อนและเย็น พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟได้ฟรี บัตรโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-ลัคเนา เริ่มต้นที่ 15,955 บาท/ท่าน/ไป-กลับ (รวมทุกอย่างแล้ว) เส้นทางกรุงเทพฯ-ชัยปุระ เริ่มต้นที่ 16,010 บาท/ท่าน/ไป-กลับ (รวมทุกอย่างแล้ว) สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com , ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Travel Agents) ทั่วประเทศ

ตารางเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-อินเดีย (TPI ฤดูหนาว)

กัลกัตตา เที่ยวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา WE347 Tu/Th/Fr/Sa/Su 14.05 15.30

กัลกัตตา – กรุงเทพฯ WE348 Tu/Th/Fr/Sa/Su 16.30 21.00

Mumbai เที่ยวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – มุมไบ WE335 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 22.20 01.35

มุมไบ – กรุงเทพฯ WE336 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 02.40 08.25

ลัคเนา เที่ยวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – ลัคเนา WE333 Mo/We/Fr/Sa/Su 18.10 20.30

ลัคเนา – กรุงเทพฯ WE334 Mo/We/Fr/Sa/Su 21.30 02.40

ชัยปุระ * เที่ยวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – ชัยปุระ WE343 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 22.05 01.15

ชัยปุระ – กรุงเทพฯ WE344 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 02.15 08.15

คยา เทียวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – คยา WE327 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 12.20 14.00

คยา – กรุงเทพฯ WE328 Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su 15.00 19.40

พาราณสี เทียวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ – พาราณสี WE355 Mo//Th/Sa 14.10 16.20

พาราณสี – กรุงเทพฯ WE356 Mo//Th/Sa 17.20 22.25

อาห์เมดาบัด เทียวบิน วันเดินทาง Depart time Arrival time

กรุงเทพฯ– อาห์เมดาบัด WE341 Mo/We/Th/Fr 20.30 23.55

อาห์เมดาบัด– กรุงเทพฯ WE342 Tu/Th/Fr/Sa 00.55 06.55

ล่าสุดไทยสมายล์เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – อาห์เมดาบัด เปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวไทยสู่เมืองมรดกด้านวัฒนธรรมของโลก อดีตเมืองหลวงของรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายเหนือระดับกับการบริการแบบฟูลเซอร์วิส และเชื่อมต่อการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ ในไทยได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมให้บริการเที่ยวบินแรก 28 ตุลาคม นี้ โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาห์เมดาบัด เมืองอาห์เมดาบัด ประเทศอินเดีย สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน พุธ จันทร พฤหัสบดี และศุกร์ ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจด้านการขยายเส้นทางบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมสูงสุดของภูมิภาคเอเชีย เราจึงมุ่งเดินทางขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ และเพิ่มความถี่สำหรับเที่ยวบินให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร การเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัดครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภาคพื้นชมพูทวีปของเรา ซึ่งเรามั่นใจว่า ด้วยชื่อเสียงที่ดีในด้านการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จะทำให้สายการบินไทยสมายล์ขึ้นเป็นผู้นำในตลาดอินเดียในอนาคตอันใกล้แน่นอน”

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์

สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินในเครือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจสายการบินภูมิภาคในระยะพิสัยใกล้และพิสัยกลาง ภายใต้รหัสสายการบิน “WE” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในสายการบินภูมิภาคที่สะท้อนความเป็นไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดของทวีปเอเชีย ไทยสมายล์เป็นสายการบินฟูลเซอร์วิส อันเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินไทย ที่ให้บริการในระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นในมาตรฐานการให้บริการที่เยี่ยมยอด ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าของราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เดินทางระยะสั้น แต่ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการบริการที่เป็นเลิศ ไทยสมายล์ให้บริการด้วยเครื่องบินลำตัวแคบ (Narrow-body Fleet) จำนวน 20 ลำ โดยมีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดำเนินการบินจำนวนมากกว่า

58 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วมากกว่า 16 ล้านคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สายการบินไทย สมายล์ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการในหลากหลายมิติเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทาง โดย ปัจจุบันเรามีแนวคิดหลักในการให้บริการ คือ Fly Smart, Fly THAI Smile เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่ รอยยิ้ม

ไทยสมายล์เปิดให้บริการใน 10 เส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุตรธานี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และกระบี่ นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังให้บริการเส้นทางข้ามภาคระหว่าง เชียงใหม่และภูเก็ต พร้อม 21 เส้นทางบินต่างประเทศสู่ ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, เสียมราฐ, พนมเปญ, ปีนัง, กัวลาลัมเปอร์, เวียงจันทน์, หลวงพระบาง, ฉางซา, ฉงชิ่ง, เจิ้งโจว, เกาสง, มุมไบ, ลัคเนา, คยา, พาราณสี, กัลกัตตา, ชัยปุระ, อาห์เมดาบัด, กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และภูเก็ต-ฮ่องกง ทั้งนี้ ยังมีแผนการที่จะเพิ่มความถี่เส้นทางบินภายในประเทศและเปิดตัวเส้นทางใหม่ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตก่อนใกล้ (TPI Winter)